

Vụ mùa “khó chống thêm khó”

Những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương trong tỉnh tập trung xuống đồng thu hoạch lúa mùa. Thiên tai, sâu bệnh hại là những gì người ta nghĩ đến khi nói về vụ mùa năm nay.



Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương trong tỉnh tập trung xuống đồng thu hoạch lúa mùa.

Thực hiện kế hoạch sản xuất, ngành Nông nghiệp đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu giống và thời vụ thích ứng với biến đổi khí hậu; sử dụng các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, có năng suất, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh, đặc biệt là bệnh bạc lá đưa vào sản xuất. Các giống lúa chất lượng cao như Bắc thơm số 7, T10, Nếp 97, lúa Nhật chiếm khoảng 25%; giống lúa năng suất cao như BC15, TBR225, TBR-1, Thiên ưu 8 chiếm khoảng 75%. Nhờ đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nên thời vụ gieo cấy vụ mùa 2017 kết thúc sớm hơn so với vụ mùa năm 2016 từ 5 - 7

ngày. Toàn tỉnh có 103 xã sản xuất theo cánh đồng lớn với diện tích 6.360ha, trong đó diện tích có hợp đồng bao tiêu sản phẩm là 4.172ha. Do mưa trên diện rộng kéo dài trong nửa đầu tháng 7 đã làm ngập úng cục bộ một số diện tích lúa, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng. Mặc dù tỉnh, huyện và các ngành chuyên môn không khuyến khích gieo trồng nhưng nhiều địa phương vẫn tự phát mở rộng ở cả những chân ruộng trũng, không gọn vùng nên khó tiêu thoát nước. Có trên 600ha gieo trồng sau ngày 10/7, gieo sau lịch của tỉnh (ngày 5/7), sau gieo gặp mưa kéo dài làm xô dạt mật độ, ảnh hưởng đến mật độ, phải gieo cấy lại.

Từ trung tuần tháng 9, một số địa phương bắt đầu thu hoạch lúa để trồng cây màu vụ đông ưa ẩm, đến ngày 5/10 toàn tỉnh thu hoạch được trên 9.400ha (bằng 11% diện tích). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đầu tháng 10 đã làm chậm tiến độ thu hoạch, không những vậy đã có trên 36.000ha lúa mùa bị ảnh hưởng, thiệt hại trên 30% diện tích. Cùng với việc tập trung tiêu thoát nước, nông dân đã tranh thủ thu hoạch lúa theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Do nhiều diện tích bị ngập sâu, máy gặt không thể xuống đồng, bà con phải gặt tay, dùng thuyền, chèo

để vận chuyển lúa lên bờ. Đến ngày 19/10, toàn tỉnh thu hoạch được 63.828ha lúa mùa, bằng 79,5% diện tích gieo cấy.

Không chỉ thiệt hại bởi thiên tai, vụ mùa năm 2017 còn chịu ảnh hưởng nặng nề của bệnh lùn sọc đen, một số diện tích bị ảnh hưởng bệnh bạc lá. Toàn tỉnh có trên 14.000ha lúa mùa nhiễm lùn sọc đen bị thiệt hại từ 30% diện tích trở lên. Theo đánh giá của ngành Nông nghiệp, mặc dù ngay trên cây mạ nông dân đã có ý thức phòng, trừ các đối tượng sâu ăn lá, sâu đục thân nhưng việc phun rầy ít được các địa phương áp dụng. Trong vụ mùa, ngành Nông nghiệp đã khuyến cáo các địa phương 3 đợt phòng, trừ sâu bệnh lớn, tập trung vào các đối tượng: rầy, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ vào cuối tháng 7, trong tháng 8 và đầu tháng 9. Qua vụ sản xuất nhiều khó khăn cũng cho thấy hạn chế của một số giống lúa trong chống chịu sâu bệnh; bộc lộ nhiều tồn tại, nhược điểm của phương thức gieo trồng cũng như cái giá của việc không chấp hành nghiêm túc các quy định, tầm lý chủ quan của nhiều địa phương trong phòng, trừ sâu bệnh.

Rút kinh nghiệm từ những hạn chế, bắt cập trong vụ mùa vừa qua, nhằm bảo đảm an toàn cho sản xuất, cần thiết phải tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức, đoàn thể và người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh lùn sọc đen; thực hiện kịp thời các biện pháp tiêu hủy nguồn bệnh, chủ động các biện pháp để phòng, chống bệnh lùn sọc đen, ngăn chặn dịch bệnh lây lan sang vụ đông năm 2017 và những vụ lúa tiếp theo. Lấy vụ đông bù vụ mùa đang là giải pháp được nhiều địa phương quyết tâm thực hiện nhằm khắc phục phần nào thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra.

LƯU NGÀN



ĐÔNG HƯNG 3 tháng, thêm 19% số hộ dân sử dụng nước sạch

Từ một huyện có tỷ lệ hộ dân đầu nối sử dụng nước sạch gần như thấp nhất tỉnh (dưới 40%) nhưng nhờ có các giải pháp, cách làm sáng tạo, phù hợp, chỉ sau 3 tháng Đông Hưng đã nâng tỷ lệ hộ dân đầu nối sử dụng nước sạch lên gần 59%.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Trên địa bàn huyện Đông Hưng hiện có 8 doanh nghiệp đầu tư xây dựng 9 nhà máy cấp nước sạch. Đến nay, 100% xã, thị trấn đã được lắp đặt đường ống cấp nước sạch. Thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp nước sạch phối hợp với chính quyền các xã tổ chức hội nghị ở từng thôn nhằm phổ biến chủ trương của tỉnh, công khai quy trình cung cấp nước sạch, chi phí đầu nối, giá dịch vụ nước hàng tháng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, trực tiếp giải đáp thắc mắc của bà con để doanh nghiệp và người dân sớm tìm được tiếng nói chung. Bà Nhâm Thị Loan, thôn Tô Hiệu, xã Đông Quang cho biết: Doanh nghiệp về từng thôn tổ chức hội nghị với các hộ dân thể hiện sự cầu thị, dân chủ, thông qua đó nhiều kiến nghị của bà con đã được doanh nghiệp giải đáp kịp thời. Do vậy, dù nhiều hộ dân trong thôn còn khó khăn về kinh tế nhưng chỉ sau vài tháng triển khai tỷ lệ hộ dân đầu nối sử dụng nước sạch đã đạt gần 100%.

UBND huyện còn tổ chức cho đại diện cấp ủy, chính quyền, bộ chỉ huy thôn của các xã có tỷ lệ hộ dân đầu nối sử dụng nước sạch thấp đi tham quan thực tế nhà máy xử lý cung cấp nước sạch cho địa phương, đối thoại với doanh nghiệp, thẳng thắn trao đổi, thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn. Trong tháng 7/2017, huyện đã tổ chức hai hội nghị giữa đại diện 13 xã với Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh nước Hoàng Hải, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Thành Vinh. Ông Nguyễn Quang Thường, Chủ tịch UBND xã Đông Xá cho biết: Sau khi được chứng kiến quy trình xử lý nước sạch của Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh nước Hoàng Hải, trao đổi trực tiếp và được lãnh đạo huyện, doanh nghiệp giải đáp, đoàn chúng tôi đã về xã tổ chức tuyên truyền, vận động, sau 3 tháng,



Công nhân Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh nước Hoàng Hải vận hành máy bơm.

toàn xã đã nâng tỷ lệ hộ dân đầu nối sử dụng nước sạch từ 17% lên trên 45%, phần đầu nối cuối năm đạt chỉ tiêu tỉnh giao.

Ông Hoàng Đức Kiểm, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Ngoài 2 giải pháp mang tính đột phá trên, thời gian qua, UBND huyện còn tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương liên quan đến cấp nước sạch nông thôn; tổ chức tập huấn cho các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn và các hộ dân chưa sử dụng nước sạch của 44 xã, thị trấn; ký cam kết giữa các xã và doanh nghiệp cấp nước phần đầu hết năm 2017 tỷ lệ hộ dân đầu nối sử dụng nước sạch đạt 65% trở lên... Ông Phạm Cương, xã Hồng Châu cho biết: Trước đây gia đình dùng nước giếng khoan, đá qua bể lọc mà nước vẫn vàng, có nước sạch về gia đình mừng lắm, đăng ký sử dụng ngay. Từ ngày dùng nước sạch sức khỏe của các thành viên trong gia đình được cải thiện hơn.

Doanh nghiệp gỡ khó cho dân

Hầu hết người dân đều mong có nước sạch để sử dụng bảo đảm sức khỏe cho gia đình nhưng đa số hộ còn thu nhập thấp, số ít hộ còn

muốn tận dụng nước giếng khoan, nước mưa nên chưa có kinh phí đầu nối sử dụng nước sạch. Để góp phần giảm khó khăn cho người dân, hầu hết các doanh nghiệp nước sạch trên địa bàn huyện Đông Hưng đã có các chính sách hỗ trợ kịp thời. Bà Ngô Thị Ngọc Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh nước Hoàng Hải cho biết: Sau các cuộc đối thoại trực tiếp với lãnh đạo và người dân các xã Đông Cường, Đông Phương, Đông Xá, Công ty đã quyết định miễn giảm 100% tiền lắp đặt đồng hồ cho UBND xã, Trại Y tế xã, các trường học, cơ sở tôn giáo, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; sau khi lắp đặt đồng hồ khuyến mại 3m³ nước đầu sử dụng cho tất cả các hộ... Ban đầu triển khai cũng gặp không ít khó khăn nhưng với chính sách ưu đãi này Công ty đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân, đến ngày 2/10/2017 tỷ lệ đầu nối trung bình cả 3 xã đạt gần 36%. Công ty TNHH Thương mại và vận tải Tín Thành Hưng cũng có nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho các hộ sử dụng nước sạch từ nhà máy cung cấp nước sạch của doanh nghiệp như: mức thu chung tiền lắp đặt đồng hồ nước là 1,8 triệu đồng/đồng hồ (giảm so với các doanh nghiệp khác 700.000 đồng/đồng hồ); hộ

ngheo thu 1,5 triệu đồng/đồng hồ; hộ chính sách thu 1 triệu đồng/đồng hồ. Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Thành Vinh ngoài ưu đãi theo quy định của tỉnh, chỉ thu tiền lắp đặt đồng hồ nước chung ở mức 2,3 triệu đồng, đối tượng chính sách thu 1,5 triệu đồng/đồng hồ, hộ nào đóng sớm, đóng hết một lần được giảm 200.000 đồng/đồng hồ. Bà Nguyễn Thị Hộ, vợ liệt sĩ ở xóm 6, xã Đò Lương cho biết: Muốn có nước sạch dùng từ lâu nhưng lại khó khăn về chi phí lắp đặt ban đầu, được doanh nghiệp ưu đãi giảm 800.000 đồng/đồng hồ nên gia đình được sử dụng nước sạch sớm.

Vừa qua, tỉnh đã chỉ đạo các doanh nghiệp nước sạch bỏ thu tiền nước tối thiểu 3 - 4m³/hộ dân, dân dùng bao nhiêu thu bấy nhiêu; lấy nước sông Hòa thay nước sông Tiên Hưng và xác định đối tượng hộ nước nguồn 1km không được xả thải để nâng cao chất lượng nước sạch... Những thay đổi lớn này cùng với các giải pháp sáng tạo của huyện, các chính sách hợp lòng dân của doanh nghiệp nước sạch sẽ giúp Đông Hưng nâng tỷ lệ hộ dân đầu nối sử dụng nước sạch hết năm 2017 đạt 65% trở lên.

THU HIỀN

(Bài dự thi viết về sử dụng nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình).

PHỤ NỮ QUỲNH PHỤ

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, thời gian qua, cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Quỳnh Phụ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM).
Chi Đình Thị Hồng Thái, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Quỳnh Phụ cho biết: Hội LHPN huyện tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng NTM gắn với thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 6 nhiệm vụ công tác hội. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở hội lồng ghép thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Quỳnh Phụ chung sức xây dựng NTM” và phong trào “Dân vận khéo” với 225 mô hình trên các lĩnh vực. Đã có hơn 35.000 gia đình

cán bộ, hội viên phụ nữ huy động trên 300 tỷ đồng, hiến 272.157m² đất thổ cư, đất ruộng, đóng góp hàng nghìn ngày công góp phần xây dựng NTM.
Tham gia xây dựng NTM, các cấp hội phụ nữ ở Quỳnh Phụ xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tìm các biện pháp để nâng cao thu nhập cho chị em. Các cấp hội đã triển khai thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, tập trung giúp phụ nữ nghèo nâng cao cuộc sống. Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện đã tặng 49 con gà giống, hàng nghìn con gà giống; vận động chị em giúp nhau cấy, con giống, cho vay vốn không lấy lãi với số tiền trên 12 tỷ đồng, giúp đỡ 4.705 lượt

phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế... Bên cạnh đó, các cấp hội phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi cho hơn 69.800 lượt phụ nữ; cung ứng trên 4.000 tấn phân bón trả chậm cho gần 6.580 lượt hội viên; mở 114 lớp dạy nghề cho 3.420 hội viên; tín chấp với các ngân hàng cho 6.280 phụ nữ vay hơn 150,4 tỷ đồng; đã có 32.702 lượt chị em tham gia 247 tổ tiết kiệm với số tiền trên 3,8 tỷ đồng, duy trì 146 tổ tín dụng tiết kiệm với 5.174 thành viên với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng để hỗ trợ nhau phát triển kinh tế... Từ các hoạt động này đã góp phần nâng cao thu nhập cho phụ nữ, giúp 581 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo.

Các cấp hội phụ nữ trong huyện chủ động phối hợp với các ngành tổ chức, hướng dẫn chị em xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... Tính đến tháng 9/2017, toàn huyện có 54 chi hội không có người sinh con thứ ba, 38 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc với 5.700 thành viên, có 285 địa chỉ tin cậy phòng, chống bạo lực gia đình. Các cấp hội còn thực hiện có hiệu quả các hoạt động xã hội, từ thiện: vận động hội viên quyền góp hơn 688 triệu đồng, tặng quà 1.380 lượt phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp sửa chữa và tặng 20 mái ấm tình

thương; tặng hàng nghìn chăn ấm, gối và đồ dùng học tập, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho các cháu mầm non, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ nghèo, học sinh nghèo vượt khó với số tiền gần 2 tỷ đồng. Cùng

với đó, phụ nữ Quỳnh Phụ cũng là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động bảo vệ môi trường, tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình,

thôn, làng, tổ dân phố, cơ quan văn hóa... Bà Nguyễn Thị Khu, hội viên phụ nữ thôn Lộng Khê, xã An Khê cho biết: Bao năm sống trong căn nhà dột nát, đầu năm 2017, được Hội LHPN huyện hỗ trợ 30 triệu đồng

từ quỹ mái ấm tình thương để xây nhà. Tôi cảm ơn các cấp hội đã tạo điều kiện để gia đình có thể xây được một căn nhà mới, ổn định cuộc sống. Tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ để vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Văn Điều, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ khẳng định: Cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện đã có nhiều việc làm, hoạt động cụ thể góp phần xây dựng NTM. Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp hội tiếp tục có các giải pháp huy động hiệu quả nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Cán bộ, hội viên phụ nữ cũng chính là người sử dụng đồng thời là tuyên truyền viên tích cực về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc dùng nước sạch đối với sức khỏe con người, vận động hội viên sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường...

PHƯƠNG ANH



Rau màu góp phần nâng cao thu nhập cho phụ nữ xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ).